

## Lễ dâng y Kathina do Quốc vương Thái Lan cúng đường tại Thái Bình



Các đại biểu dự buổi lễ.

Ảnh: TRINH CUÔNG

Sáng ngày 2/11, tại chùa Phúc Minh, xã Minh Quang (Vũ Thư) diễn ra lễ dâng y Kathina do Quốc vương Thái Lan cúng đường. Ông Dusit Manapan, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan được ủy nhiệm của Hoàng gia Thái Lan chủ trì lễ cúng đường, dâng y.

Tham dự lễ cúng đường, dâng y có bà Urawadee Sriphromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; các tổ chức hữu nghị hai nước Việt

Nam - Thái Lan cùng đồng đạo tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức lễ theo hệ phái Nam Tông. Các chư tăng, Phật tử chùa Phúc Minh đã thực hiện khóa lễ chúc phúc đến toàn thể phái đoàn Hoàng gia Thái Lan và các đại biểu tham dự lễ cúng đường, dâng y. Đây là lần thứ 17 lễ dâng y Kathina do Quốc vương Thái Lan cúng đường được tổ chức tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dusit Manapan, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái

Land nhấn mạnh: Lễ cúng đường, dâng y năm 2024 tại chùa Phúc Minh được tổ chức đúng dịp kỷ niệm sinh nhật tròn 6 giáp của Quốc vương Thái Lan, đồng thời là dịp tăng cường và thắt chặt quan hệ giao lưu nhân dân hai nước với lối sống và niềm tin tương đồng cũng như có chung tín ngưỡng Phật giáo. Đặc biệt, sự kiện lần này được coi có vai trò đặt nền móng cho việc phát triển quan hệ cấp địa phương về cả thương mại và đầu tư cũng như hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Phạm Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Phó

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi phái đoàn Vương quốc Thái Lan lựa chọn Thái Bình là điểm đến để thực hiện lễ dâng y Kathina lần thứ 17, thể hiện sự quan tâm của Quốc vương Thái Lan đối với Việt Nam, trong đó có tỉnh Thái Bình. Đây là dịp củng cố, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác sâu sắc hơn giữa hai bên, tăng cường quan hệ ngoại giao Nhà nước và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam - hai quốc gia có nhiều giá trị văn hóa tương đồng. Đồng chí mong rằng Thái Lan và Việt Nam, trong đó có Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai bên, thúc đẩy hình thành cặp địa phương kết nghĩa giữa Thái Bình và các địa phương của Thái Lan trong thời gian tới.

Lễ dâng y Kathina là nghi lễ có truyền thống lâu đời, có ý nghĩa tốt đẹp của Phật giáo Nam Tông, được thực hiện hàng năm sau 3 tháng an cư kiết hạ của những người tu hành. Đối với những người theo Phật giáo Nam Tông, lễ dâng y Kathina mang ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của người Phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui và phúc đức lớn cho người Phật tử tại gia.

ĐAO QUYNH

## Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Quỳnh Côi

Chiều ngày 3/11, Công ty Điện lực Thái Bình phối hợp với Công ty TNHH HBT Toàn Cầu tổ chức đóng điện thành công đường dây và trạm biến áp 110kV Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

Dự án trạm biến áp 110kV Quỳnh Côi (E11.19) với tổng diện tích 5.572m<sup>2</sup>, được lắp đặt 2 máy biến áp 110kV công suất 2x40MVA (giai đoạn đầu lắp 1 máy

biến áp 40MVA). Trạm biến áp 110kV được trang bị hệ thống thu thập, giám sát, đo đếm và điều khiển xa; hệ thống camera giám sát, kết nối trung tâm điều khiển xa, bảo đảm trạm biến áp đưa vào vận hành theo chế độ không người trực. Cập nhật, điều chỉnh các thông số thiết bị theo các tiêu chuẩn thiết kế mới theo quy định của Tập

đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. Đối với đường dây 110kV được xây dựng 2 mạch, dây dẫn AC300 chiều dài tuyến 6,74km đầu nối từ vị trí cột điểm trạm biến áp 220kV Thái Bình - 172E11.8 (trạm biến áp 110kV Quỳnh Phụ).

Đường dây và trạm biến áp 110kV Quỳnh Côi khi đưa vào vận hành có nhiệm vụ quan trọng đáp

ứng kịp thời cho phụ tải tăng cao khu vực huyện Quỳnh Phụ và các huyện lân cận, đồng thời chống quá tải cho trạm biến áp 110kV Quỳnh Phụ (E11.8) và kịp thời bổ sung nguồn điện chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương.

MANH THẮNG

## Nhiều kết quả tích cực bảo đảm an toàn giao thông học đường

Thực hiện đợt cao điểm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh từ ngày 1 - 31/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố đã tổ chức 32 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT, tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật với 31.592 học sinh và 3.297 giáo viên; tổ chức tặng nhiều suất quà có ý nghĩa hỗ trợ gia đình, học sinh bảo đảm ATGT trong trường học và tham gia giao thông an toàn.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản 2.185 học sinh



Công an thành phố Thái Bình xử lý học sinh vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

vi phạm các quy định của pháp luật về ATGT, phạt tiền trên 1 tỷ đồng, tạm giữ 275 mô tô, 918 phương tiện khác. Trong đó, 1.046

trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện tham gia giao thông; 93 trường hợp chưa

MINH HƯNG

## TIỀN HẢI

# Nhân dân đồng thuận và kỳ vọng vào dự án khu công nghiệp Hưng Phú



Người dân thôn Lộc Trung, xã Nam Hưng (Tiền Hải) nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Với quyết tâm giải phóng mặt bằng (GPMB) trong thời gian nhanh nhất, cấp ủy, chính quyền huyện Tiền Hải đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bằng giao đất phục vụ dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hưng Phú. Ngay từ khi triển khai chủ trương xây dựng dự án xuống cơ sở đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vùng dự án.

Ngày 31/10, huyện Tiền Hải tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án khu công nghiệp Hưng Phú cho 459 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi tại 3 thôn: Tân Trào, Lộc Trung, Lộc Ninh (xã Nam Hưng) với tổng số tiền hơn 144 tỷ đồng. Người dân đến nhận tiền đều rất phấn khởi. Bà Phạm Thị Vui, thôn Lộc Trung chia sẻ: Gia đình tôi có hơn 5 sào ruộng nằm trong vùng dự án. Khi địa phương triển khai chủ trương thu hồi đất, gia đình tôi rất ủng hộ và sẵn sàng bàn giao ruộng ngay cho Nhà nước để triển khai dự án. Hôm nay, khi được nhận số tiền gần

400 triệu đồng bồi thường GPMB của Nhà nước, tôi rất phấn khởi và dự định sẽ dùng số tiền này để phát triển kinh tế gia đình.

Để bảo đảm việc chi trả tiền đền bù diễn ra thuận lợi, an toàn, các thôn: Tân Trào, Lộc Trung, Lộc Ninh bố trí chi trả tại nhà văn hóa, phối hợp với lực lượng Công an xã bảo đảm an ninh trật tự. Người dân đến nhận tiền đều được sắp xếp lần lượt và đều phấn khởi, hài lòng nhận tiền đền bù. Theo ông Trần Ngọc Văn, Bí thư Chi bộ thôn Lộc Trung: Thuận lợi của thôn là khi tổ chức tuyên truyền chủ trương của dự án, nhân dân đều đồng thuận rất cao. Các hộ có đất thu hồi đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng thực hiện các bước GPMB. Từ sự đồng thuận GPMB của nhân dân, hy vọng dự án sẽ sớm được khởi công để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Dự án khu công nghiệp Hưng Phú là dự án quan trọng của tỉnh được triển khai trên địa bàn xã Nam Hưng có tổng diện tích quy hoạch 350ha với tổng vốn đầu tư gần 2.000

tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú. Đây là khu công nghiệp có tính chất đa ngành, sử dụng công nghệ hiện đại với hệ thống công nghệ thuộc tuyến đứng đầu trong nội địa cấp 1 sông Hồng. Để dự án sớm được triển khai, huyện Tiền Hải đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã Nam Hưng đẩy mạnh công tác GPMB. Mặc dù quá trình GPMB gặp một số khó khăn nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Sau 35 ngày triển khai công tác GPMB, tính đến ngày 31/10 huyện đã thực hiện chi trả tiền tạm ứng GPMB cho 459/754 hộ có diện tích đất bị thu hồi. Đạt được kết quả này, ngoài nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương còn có sự đồng thuận, ủng hộ cao của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người dân có diện tích đất bị thu hồi.

Sự ủng hộ của người dân đã giúp tiến độ GPMB dự án khu công nghiệp Hưng Phú được đẩy nhanh, tạo thuận lợi cho dự án sớm được triển khai. Để tập trung cho công tác GPMB dự án trong giai đoạn tiếp theo, huyện Tiền Hải đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác thực hiện GPMB; giao tiến độ thực hiện cho các tổ công tác, phấn đấu hoàn thành GPMB dự án trong năm 2024.

TRẦN TUẤN

## Người dân đồng thuận hiến đất mở đường

Xã Quỳnh Ngọc cách trung tâm huyện Quỳnh Phụ 9km. Những năm qua, kinh tế địa phương phát triển chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Xa trung tâm, giao thông đi lại không thuận lợi nên việc thu hút nguồn lực gặp rất nhiều khó khăn. Đầu năm 2024, dự án tuyến đường tỉnh ĐT.452 được triển khai qua địa bàn xã với chiều dài 4,5km như "luồng gió mới" mở ra cơ hội thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ông Phạm Văn Tập, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Dù là xã đông dân cư, nguồn lao động dồi dào song giá trị sản xuất của địa phương tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp phát triển chậm do không có doanh nghiệp đóng trên địa bàn, ngoài một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Lao động địa phương cũng vì thế rời quê hương làm việc ở các khu, cụm công nghiệp và các xã lân cận. Khi có dự án tuyến đường tỉnh ĐT.452, từ lãnh đạo đến người dân đều nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển nên công tác giải phóng mặt bằng được triển khai rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn tuyên truyền, vận động, 257 hộ đã đồng thuận hiến hơn 18.000m<sup>2</sup> đất ở và đất nông nghiệp để dự án sớm được triển khai. Nhiều gia đình không chỉ hiến đất mà còn hiến tài sản trên đất để mở rộng đường.

Ông Phạm Đồng Thuận, thôn Bương Hạ Nam chia sẻ: Nhà tôi nằm sát trục đường, lại gần ngã ba. Trước đây đường rộng khoảng 5m, giao thông không thuận lợi, hay xảy ra tai nạn. Khi Nhà nước có chủ trương mở rộng đường, gia đình tôi chủ động phá tường bao, cổng đầu, lùi vào 5m, hiến gần 800m<sup>2</sup> đất ở, đất nông nghiệp. Giờ tuyến đường rộng 9m, người dân đi lại thuận lợi, chúng tôi rất phấn khởi.

Tại xã Quỳnh Mỹ, tuyến đường tỉnh ĐT.452 đi qua địa bàn xã dài 2,8km. Đến nay, một số đoạn qua khu dân cư đã hoàn thành.

## Niềm vui mở đường

Dự án tuyến đường tỉnh ĐT.452 qua 4 xã của huyện Quỳnh Phụ có tổng chiều dài hơn 7km. Triển khai từ tháng 1/2024, sau gần 1 năm thi công, đến nay nhiều đoạn cơ bản đã hoàn thành. Giao thông thuận lợi, người dân phấn khởi, tạo cơ hội thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Quá trình triển khai dự án, người dân trong xã luôn tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Ông Nguyễn Viết Chiêu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định mở rộng đường thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, do vậy công tác giải phóng mặt bằng không gặp khó khăn, người dân đồng thuận hiến đất mở đường. Toàn xã có 100 gia đình hiến 20.000m<sup>2</sup> đất nông nghiệp. Cùng với hiến đất, người dân tích cực phối hợp với đơn vị thi công thi công di dời cột điện để dự án triển khai bảo đảm tiến độ. Sau gần 1 năm thi công, tuyến đường nhỏ hẹp trước đây giờ đã được thay thế bằng con đường to rộng, trải nhựa phẳng tấp, người dân phấn khởi.

Ông Phạm Văn Hoàng, thôn Châu Tiến chia sẻ: Trước đây đường nhỏ, gần như các hộ dân không kinh doanh, buôn bán gì. Muốn mua đồ dùng sinh hoạt phải ra thị trấn mới mua được. Giờ tuyến đường sắp hoàn thành, một số gia đình mở cửa hàng rất thuận lợi cho chúng tôi mua sắm.

### Phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ

Tuyến đường tỉnh ĐT.452 đi qua 4 xã: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Khê và Châu Sơn. Dự án được khởi công từ tháng 1/2024, dự kiến hoàn thành năm 2026. Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, người dân đồng thuận hiến đất làm đường nên dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tại xã Quỳnh Ngọc, với tổng chiều dài 4,5km qua địa bàn, đến nay đơn vị thi công hoàn thành thảm bê tông nhựa 2,5km. Ông Phạm Đăng Minh Quang, chỉ huy trưởng thi công dự án cho biết: Quá trình thi công, chúng tôi được chính quyền địa phương, người dân tạo mọi điều kiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với đoạn qua xã Quỳnh Ngọc, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Riêng với đoạn qua xã Quỳnh Khê, công tác giải phóng mặt bằng đã xong, chúng tôi huy động nhân lực, máy móc để tập trung triển khai, phấn đấu hết tháng 1/2025 sẽ hoàn thành, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra.

NGUYỄN CƯỜNG



Tuyến đường tỉnh ĐT.452 đoạn qua xã Quỳnh Ngọc hoàn thành sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.